

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเชาว์วัต สืบดี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
๒	นายประสิทธิ์ คุณวัชรกิจ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๓
๓	นายบุญเสริม น่วมจาด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔
๔	นายขจรศักดิ์ จิระศิริโชติ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑
๕	นายสน ม่วงพลาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗
๖	นายสุชิน เจริญผล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙
๗	นายเจียม เพ็งคล้าย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๓
๘	นายสำรอง วิญญาคุณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐
๙	นายวิรัช นาถวรานนท์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘
๑๐	นายกู้เกียรติ หนูผาสุข	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
๑๑	นายเสาร์ ดอกจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๕
๑๒	นายพุฒิพัฒน์ เบญจาร์ตันธราศิริ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓
๑๓	นายแสงดาว ศรีทองคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓
๑๔	นายณรงค์ธร รัศมีภาสพงษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๕
๑๕	นายกมล ปิ่นทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖
๑๖	นายเมืองแมน วิเศษสิงห์	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๑๗	นายวรชัย สิริโกโคย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗
๑๘	นายเชวง เชื้อทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑
๑๙	นายรุ่ง สรวยล้ำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒
๒๐	นายประยุทธ กาญจนอรุณ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
๒๑	นางน้อย ทองซิวงษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖
๒๒	นายชัชภณ สิงห์โตงาม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
๒๓	นายอดุลย์ ด้วงพลับ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
๒๔	นางดวงตา วิชัยวงษ์วัฒน์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
๒๕	นายสุเทพ ใจหาญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒
๒๖	นายวิมล สีสงสาร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕
๒๗	นายประยง จิตนิยม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐
๒๘	นายสมยศ เมืองมล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ลำดับที่	ผู้เข้าร่วมประชุม	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
๑	นายมนัส	ป้องกัน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
๒	นายสมเกียรติ	แซ่จิ้ง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
๓	นายกำจาย	นกดำ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
๔	นายภิญโญ	พุ่มจำปา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
๕	นางสิริพรรณ	เอกสุภาพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
๖	นางสุมณฑา	สิงห์โตงาม	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗	น.ส.ณัฐธยาน์	คล้ายทวนมีสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘	นางดารารัตน์	ขจรไพศาล	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
๙	น.ส.ชุตติกาญจน์	จงใจรัก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายเมืองแมน วิเศษสิงห์
(เลขานุการสภา)

เมื่อในที่ประชุมพร้อมแล้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมประชุมนั่งประจำที่แล้ว เลขานุการสภา ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเรียนเชิญ นายประยุทธ กาญจนอรุณ ประธานสภา ทำหน้าที่ประธานฯ ในการประชุม และจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้ กล่าวเชิญประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาที่แจกให้ไปแล้ว นั้น มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภา

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง “การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” พ.ศ.๒๕๕๑

ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เรื่อง “การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์” พ.ศ.๒๕๖๒

๓. เรื่อง “การจัดการมูลฝอย” พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านร่วมกันพิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติตำบล

นายมนัส ป้องกัน
นายก อบต.
ประธานสภา

ผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามารถในคราวเดียวกัน โดยเรียงลำดับตามร่างที่เสนอในวาระการประชุม
ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
ผู้รับรอง ๑. นายกมล ปิ่นทอง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖
๒. นายกู้เกียรติ หนูผาสุข สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออย่างอื่นประเด็นอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบ

มติที่ประชุม
ประธานสภา

- เห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาสามารถในคราวเดียว

ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียด เรื่องพิจารณาในหลักการร่างข้อบัญญัติตำบล ทั้ง ๓ เรื่อง

นายมนัส ป้องกัน
นายก อบต.

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ทั้ง ๓ เรื่อง นั้น ขอให้ นางสิริพรรณ เอกสุภาพันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติครับ

นางสิริพรรณ เอกสุภาพันธุ์
หน.สป. อบต

ขอชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติ โดยเรียงลำดับตามร่างที่เสนอในวาระการประชุม เรื่องแรก คือ การทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว

หลักการและเหตุผล

เพื่อทบทวน - ปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การกำกับดูแลและควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นหลักเกณฑ์สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ปฏิบัติการและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยที่การดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สมควรกำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์ การอนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๓ และตามบทบัญญัติมาตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จึงเห็นสมควรยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ แทน จึงตราข้อบัญญัตินี้

ซึ่งสำนักงานปลัด ได้ตรวจสอบตามเอกสารพบว่า มีกิจการที่ยังไม่มีการดำเนินการขออนุญาตหลายประเภทด้วยกัน และในปีนี้จะเริ่มจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ประเภทการประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาทต่อปี ซึ่งในปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ยังไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากร้านเสริมสวยหรือแต่งผมดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อดำเนินการสำรวจร้านเสริมสวยหรือแต่งผมว่ามีทั้งหมดกี่ร้าน เพื่อดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

นายแสงดาว ศรีทองคำ
ส.อบต. ม.๓

เห็นด้วยกับ หัวหน้าสำนักงานปลัด ที่เสนอจัดเก็บค่าธรรมเนียมร้านเสริมสวยหรือแต่งผม เพราะทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังจะดำเนินการจัดเก็บไม่ได้ แต่ขอให้มีการสำรวจให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประธานสภา

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ

ตามที่หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้ชี้แจงรายละเอียด การทบทวน ข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบรับหลักการทบทวนข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒

มติที่ประชุม
ประธานสภา

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ

ตามที่สมาชิกสภามีมติเห็นชอบรับร่างทบทวนข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ โดยให้ที่ประชุมสภา เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยมีประธานสภา เป็นประธานกรรมการแปรญัตตินั้น มีสมาชิกสภา ท่านใดต้องการแปรญัตติหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติเห็นชอบในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติต่อไป

มติที่ประชุม
ประธานสภา

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม ขั้นลงมติ

เมื่อที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบร่างทบทวนข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่สองไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างทบทวน ข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่สาม ซึ่งไม่มีการอภิปราย โดยให้ที่ประชุมสภา ได้มีมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๘ เสียง

นางสิริพรรณ เอกสุภาพันธ์
หน.สป. อบต

เรื่องที่สอง เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง “การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์” พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ เพื่อมิให้ก่อให้เกิดเหตุรำคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน จึงได้ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน เป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผู้ครอบครองสัตว์เลี้ยงยังไม่มี ความตระหนักในเรื่องการดูแล รักษา เลี้ยงดูและการควบคุมการปล่อยสัตว์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา หรืออาจเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เพื่อเป็นการดูแลรักษา สุขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ให้ดีขึ้น ป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ ควบคุมโรคระบาด มลภาวะและสภาพแวดล้อมเป็นพิษและกำหนดมาตรการ ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ จึงได้ตราข้อบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น

ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง **ขั้นรับหลักการ**

ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้ชี้แจง รายละเอียด ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง “การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์” พ.ศ. ๒๕๖๒ มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง “การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์” พ.ศ.๒๕๖๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง **ขั้นแปรญัตติ**

ตามที่สมาชิกสภาฯมีมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง “การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์” พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ โดยให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยมีประธานสภาฯ เป็นประธาน กรรมการแปรญัตตินั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติเห็นชอบในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม **ขั้นลงมติ**

เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง “การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์” พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่สองไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง “การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์” พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่สาม ซึ่งไม่มีการอภิปราย โดยให้ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง “การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์” พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง “การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์” พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘ เสียง

นางสิริพรรณ เอกสุภาพันธ์
หน.สป. อบต

เรื่องที่สาม เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง “การจัดการมูลฝอย”
พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว

หลักการและเหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน
และกำจัดมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้

ประธานสภา

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ

ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้ชี้แจง
รายละเอียด ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง “การจัดการมูลฝอย” พ.ศ. ๒๕๖๒ มีท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือมีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง
“การจัดการมูลฝอย” พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม
ประธานสภา

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ

ตามที่สมาชิกสภามีมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง “การจัดการมูลฝอย”
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ โดยให้ที่ประชุมสภา เป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยมีประธานสภา เป็นประธานกรรมการแปรญัตตินั้น
มีสมาชิกสภา ท่านใดต้องการแปรญัตติหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติเห็นชอบใน
วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติต่อไป

มติที่ประชุม
ประธานสภา

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม ขั้นลงมติ

เมื่อที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง “การจัดการมูลฝอย”
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระที่สองไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
เรื่อง “การจัดการมูลฝอย” พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระที่สาม ซึ่งไม่มีการอภิปราย
โดยให้ที่ประชุมสภา ได้มีมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง “การจัดการมูล
ฝอย” พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่

มติที่ประชุม

**เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง “การจัดการมูลฝอย” พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๒๘ เสียง**

ประธานสภา

๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับ
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กำหนดให้มีการเพิ่มเติมหรือการ เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาต้องดำเนินการตามระเบียบนี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องด่าน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นไป
แล้ว แต่มีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา

นางสาวชุตติกาญจน์ จงใจรัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

	<p>และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และได้ผ่านขบวนการประชาคมระดับตำบลแล้ว เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องด่าน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในตำบลรับรู้ และได้มีมติร่วมกันสำหรับโครงการที่เพิ่มเติม จึงขอมติเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ</p>
ประธานสภา	<p>ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ กระผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบ</p>
ประธานสภา	<p>๓.๓ เรื่องการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญครับ</p>
นายมนัส ป้องกัน นายก อบต.	<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ช่องด่าน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>หลักการและเหตุผล</p> <p>สืบเนื่องจากเกิดเหตุวาตภัย (พายุฤดูร้อน) เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น ทำให้โครงสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้รับความเสียหายอย่างมาก และมีความจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ มีความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ และความสะอาดควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>
นายภิญโญ พุ่มจำปา ปลัด อบต.	<p>เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดโครงการ</p>
น.ส.ณัฐธยาน์ คล้ายทวนมีสุข ผู้อำนวยการกองช่าง	<p>ตามที่สำนักงานปลัด ได้มีบันทึกข้อความแจ้งหลักการและเหตุผลในการซ่อมแซมอาคารสำนักงานจากเหตุวาตภัย ทางกองช่างได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมตามแบบที่กำหนด (เอกสารแจกในที่ประชุม) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณรายจ่ายให้คณะผู้บริหารขอโอนงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ต่อไป</p>
นายภิญโญ พุ่มจำปา ปลัด อบต.	<p>งบประมาณที่ขอโอนมาเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน มีรายละเอียดดังนี้</p>

๑. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ต้นปีมีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๒๔๕,๕๑๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๕๔,๔๙๐ บาท โอนไปตั้งรายการใหม่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ต้นปียังไม่มีมีการเบิกจ่าย โอนไปตั้งรายการใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ต้นปีมีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๖๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๓๔๙,๔๐๐ บาท โอนไปตั้งรายการใหม่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะแลชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ช่องด่าน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ประธานสภา

ตามที่นายก อบต. นายช่างโยธา และปลัด อบต. ชี้แจงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม สภาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเอกฉันท์ จำนวน ๒๘ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็ขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ) เมืองแมน วิเศษสิงห์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายเมืองแมน วิเศษสิงห์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

(ลงชื่อ) ประยุทธ์ กาญจนอรุณ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประยุทธ์ กาญจนอรุณ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

- ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้ เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) กู้เกียรติ หนูผาสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกู้เกียรติ หนูผาสุข)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ) แสงดาว ศรีทองคำ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายแสงดาว ศรีทองคำ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน หมู่ที่ ๓

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ) ประยุทธ์ กาญจนอรุณ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประยุทธ์ กาญจนอรุณ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน